

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2456** /UBND-VX

Bình Định, ngày **13** tháng 6 năm 2014

V/v đầu tư hệ thống chẩn đoán
và điều trị ung thư cho Bệnh
viện đa khoa tỉnh Bình Định

Kính gửi: Bộ Y tế.

Năm 2010 - 2011, trên cơ sở các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển sử dụng vốn Trái phiếu của Chính phủ, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: “Hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định” với tổng mức đầu tư: **50.384.494.000 đồng** (Năm mươi tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi bốn ngàn đồng); trong đó mua sắm thiết bị với giá trị: **45.289.000.000 đồng** (Bốn mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu đồng). Sở Y tế được giao làm Chủ đầu tư, đã thực hiện mua sắm 01 hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo trình tự, thủ tục về đấu thầu mà Nhà nước quy định. Hệ thống thiết bị này đã được bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2011.

Bệnh viện đa khoa tỉnh được UBND tỉnh Bình Định xếp hạng I. Theo Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, thì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định được quy hoạch làm nhiệm vụ là bệnh viện đa khoa vùng Nam Trung Bộ. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh (Khoa ung bướu) đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế phê duyệt là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020).

Do vậy, việc đầu tư hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư là hết sức cần thiết, là tiền đề chuẩn bị cho việc đáp ứng nhiệm vụ mà Nhà nước giao. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã phát huy tối đa công suất và hiệu quả sử dụng thiết bị, góp phần rất lớn vào việc chẩn đoán và điều trị ung thư cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng và cho nhân dân trên địa bàn các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum...; nhờ đó đã giúp cho bệnh nhân, mà phần lớn là bệnh nhân nghèo, giảm được chi phí điều trị, ăn ở, đi lại do phải đi khám chữa bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần không

nhỏ vào việc giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương (trước đây, khi chưa được đầu tư hệ thống thiết bị này, toàn bộ các bệnh nhân ung thư đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đều phải chuyển viện vào thành phố Hồ Chí Minh).

Kết quả điều trị ung thư của Bệnh viện đa khoa tỉnh qua các năm như sau:

TT	Nội dung	Đvt	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
01	Số bệnh nhân ung thư	Người	115	193	134
02	Số lượt xạ trị	Lượt	2.910	4.495	3.031
03	Số lượt CT mô phỏng	Lượt	124	184	131

Vừa qua, Tổ kiểm toán số 11 - Đoàn kiểm toán phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tại Bình Định (sau đây gọi tắt là Tổ Kiểm toán) tiến hành kiểm toán công tác quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tại Sở Y tế từ ngày 6/5 đến ngày 16/5/2014. Theo đó, Tổ Kiểm toán đã xác định thiết bị hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chưa hoàn toàn đúng theo tên danh mục thiết bị đầu tư được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 về danh mục trang thiết bị y tế cho các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện và phòng khám đa khoa khu vực. Sở Y tế đã có Công văn số 752/SYT-KHTC ngày 20/5/2014 giải trình vấn đề này với Tổ Kiểm toán (Có Công văn kèm theo).

Trên cơ sở Dự thảo kết quả kiểm toán công tác quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tại tỉnh Bình Định của Tổ kiểm toán cho thấy:

- Việc đầu tư hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư cho Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đáp ứng được các mục tiêu của dự án; góp phần không nhỏ vào việc giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

- Hệ thống thiết bị này đã tích hợp các thiết bị được phép đầu tư cho khoa ung bướu của Bệnh viện đa khoa tỉnh theo Quyết định 437/QĐ-BYT. Việc tích hợp các thiết bị đơn lẻ vào một hệ thống sẽ làm tăng hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư, giảm các chi phí liên quan như xây dựng cơ sở vật chất, giảm nhân lực sử dụng, thuận lợi cho người bệnh;

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định là bệnh viện được UBND tỉnh xếp hạng I từ năm 2007; do vậy việc trang bị hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định là phù hợp với khả năng chuyên môn của bệnh viện. Thực tế quá trình đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến nay, hệ thống này đã phát huy hiệu quả điều trị cho người bệnh tại Bình Định và các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, Tổ Kiểm toán đã đề nghị UBND tỉnh cần có ý kiến của Bộ Y tế về việc đầu tư thiết bị hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định là phù hợp với danh mục thiết bị được đầu tư cho Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh theo Quyết định 437/QĐ-BYT và có tính thực tiễn.

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Y tế xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc hệ thống chẩn đoán và điều trị ung thư của Bệnh viện đa khoa tỉnh, được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 - 2011, là phù hợp với danh mục theo Quyết định 437/QĐ-BYT, của Đề án 930 và thực tiễn về phát triển của khoa học công nghệ; cũng như phù hợp với khả năng chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QL KCB - Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, TC, KHĐT;
- Lưu VP, K17, K15.

**TM - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Thắng